

*

Số 1161-CV/ĐU

Về việc tăng cường xây dựng đội ngũ và nâng cao
hiệu quả hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Công văn số 5199-CV/BTGTU ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về việc tăng cường xây dựng đội ngũ và nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở. Nhằm đảm bảo yêu cầu xây dựng và phát huy hiệu quả lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy về công tác tuyên truyền miệng trong hình mới; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo thực hiện một số nội dung như sau:

- Tiếp tục thực hiện, tuyên truyền hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Thành ủy về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng nói chung và hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở nói riêng, xem công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị, nòng cốt là tuyên truyền viên trong việc đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng, bảo đảm thích ứng hiệu quả, linh hoạt, sát hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền Quyết định 151-QĐ/BTGTU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ thành phố, qua đó thường xuyên, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên tại đơn vị về tiêu chuẩn,

ơ cấu, phát huy tính gương mẫu, uy tín, vai trò của tuyên truyền viên là bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả, tăng tính thuyết phục cho công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Xây dựng và quản lý hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên tại đơn vị; tổ chức tham dự các lớp tập huấn, sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên tại đơn vị sau khi sắp xếp; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của lực lượng tuyên truyền viên tại đơn vị. Tích cực phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các giải pháp, cách làm hay trong công tác tuyên truyền miệng và các cá nhân tuyên truyền viên có hoạt động tốt, sáng tạo, hiệu quả.

- Tăng cường chế độ cung cấp thông tin cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt: đầu tư biên soạn, tổng hợp, cung cấp tài liệu cần chú trọng đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng đối tượng, gắn với chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nghị quyết của cấp ủy; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đối với những vấn đề được cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; tham dự hội nghị thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long